



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หมวดงบประมาณ งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง กองบริหารศูนย์ลำปาง โทร.84-5211 (ตลับ)

ที่ อว 67.06.3/ว. 382

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ้งกำหนดระยะเวลาการขอเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565 และ/หรือ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกัน

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฎหมาย/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ศูนย์ลำปาง/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ศูนย์ลำปาง/ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง/หัวหน้างานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง/ หัวหน้างาน อาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง/หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ศูนย์ลำปาง/หัวหน้างานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง

ด้วยงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565 จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 หมวดงบประมาณ งานคลังและพัสดุ ศูนย์ลำปาง จึงขอให้หน่วยงานตรวจสอบว่ามีงบประมาณรายการใดที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย หรือเบิกจ่ายไม่ทัน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หากจำเป็นต้องการเงินไว้เบิกเหลือในปี และ/หรือ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ก. เป็นรายการงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 2565

ข. การขออนุมัติการเงินไว้เบิกเหลือในปี มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี เฉพาะกรณีมีหนี้ผูกพัน ตั้งแต่ 50,000.-บาทขึ้นไป กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จะไม่อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี

ค. โครงการฝึกอบรมประชุมสัมมนาที่ไม่สามารถจัดได้ทันภายในปีงบประมาณและไม่มีหนี้ผูกพัน ต้องมีกำหนดเวลาการจัดโครงการภายใน 60 วัน ของปีงบประมาณถัดไปและมีวงเงินในการจัดโครงการ ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

ง. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี และ/หรือ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินนั้น ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติไว้

จ. การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี ให้กันเงินได้ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ โดยการขยายเวลา การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นรายการที่ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วจึงขอขยายได้ ยกเว้น งบลงทุนประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและโครงการพัฒนาระบบที่มีระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญามากกว่า 1 ปี ให้ขยาย เวลาเบิกจ่ายเงินตามระยะเวลาสัญญา ทั้งนี้ต้องควบคุมให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

/ดังนั้น หาก...

ดังนั้น หากหน่วยงานประสงค์จะขอเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565 และ/หรือ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โปรดส่งเอกสารมายัง หมวดงบประมาณ งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. เหตุผลความจำเป็นของการขอเงินงบประมาณ และ/หรือ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
2. สำเนาเอกสารแสดงการได้รับอนุมัติงบประมาณ หรือได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบ
3. สำเนาเอกสารการสั่งซื้อสั่งจ้าง หนังสือสัญญา หรือสำเนาเอกสารอื่นใดที่แสดงการมีหนังสือพิมพ์หรือรายละเอียดโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา แล้วแต่กรณี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย จักขอบคุณยิ่ง



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฎหมาย